

Số: /TB-UBND

Trà Bông, ngày tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Đỗ Đình Phương, Phó chủ tịch UBND huyện,
Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Chính sách BHXH, BHYT huyện tại Hội nghị
đánh giá kết quả công tác thực hiện Chính sách BHXH, BHYT
năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024**

Ngày 19/04/2024, đồng chí Đỗ Đình Phương, Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT) huyện Trà Bông (Ban chỉ đạo) đã chủ trì Hội nghị đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Tham gia Hội nghị gồm có các thành viên BCD huyện, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các xã, thị trấn; Các tập thể, cá nhân được khen thưởng năm 2023.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo BHXH huyện (cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo) thông qua dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách BHYT, BHXH trên địa bàn huyện trong thời gian qua; Dự thảo Quyết định giao chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Trà Bông năm 2024 và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp. Đồng chí Đỗ Đình Phương, Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo, chủ trì hội nghị đã kết luận và chỉ đạo như sau:

I. Về đánh giá chung tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện trong năm 2023:

Trong năm 2023, quá trình tổ chức triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT gặp những khó khăn nhất định, đặc biệt là phát triển BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Tuy nhiên, với sự vào cuộc tích cực, chủ động của Cơ quan thường trực, các thành viên Ban Chỉ đạo và sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai chính sách BHXH, BHYT, nên đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận; cụ thể: Số người tham gia BHXH trên địa bàn toàn huyện 4.962 người, chiếm 17,26% so với LLLĐ đang làm việc trong nền kinh tế; tổng số người tham gia BHYT là 55.722 người, đạt tỷ lệ bao phủ là 94,34% (Số người tham gia trong tỉnh). Số người tham gia BHXH tự nguyện được 535/616 người, tỷ lệ đạt 86,85% so với kế hoạch BHXH tỉnh giao, đạt 79,85% so với KH UBND tỉnh giao và tăng 74 người (16,05%) so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó số người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn huyện là 491 người, số người có hộ khẩu tại địa phương khác trong tỉnh là 44 người do CBVC cơ quan BHXH huyện vận động người thân tham gia. Công tác giải quyết các chế độ BHXH cho người tham gia, việc chi trả chi phí khám, chữa bệnh cho người tham gia BHYT được kịp thời, đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Tuy nhiên, bên cạnh đó việc tổ chức triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN,... trên địa bàn huyện vẫn còn nhiều mặt hạn chế nhất định như: Chưa có sự chủ động vào cuộc quyết liệt của một số ngành, đặc biệt là chính quyền địa phương trong chỉ đạo phát triển BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; tỷ lệ người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn huyện còn thấp; một số đối tượng tham gia BHYT năm 2022 nhưng đến năm 2023 không tiếp tục duy trì; tỷ lệ học sinh tham gia BHYT chưa đạt theo kế hoạch đề ra, số người chưa tham gia BHYT còn nhiều. Tỷ lệ nợ BHXH, BHYT, BHTN còn chiếm tỷ lệ cao so với số phải thu; còn một số đơn vị sử dụng lao động chậm đóng, nợ BHXH, BHYT, BHTN, nhất là các doanh nghiệp trên địa bàn huyện, từ đó ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Một số chủ sử dụng lao động (doanh nghiệp) chưa chấp hành nghiêm ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tại cuộc họp trong tháng 12/2023 về xử lý tình trạng nợ BHXH, BHTN của người lao động tại doanh nghiệp.

II. Nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian đến:

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách BHXH, BHYT, theo mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch 5 năm 2021-2025 của huyện đã đề ra; đồng thời tiếp tục khẳng định chính sách BHXH, BHYT, BHTN thật sự là một trong bốn trụ cột của Chính sách An sinh xã hội trên địa bàn huyện trong thời gian đến, đặc biệt là chú trọng nhiệm vụ phát triển BHXH tự nguyện đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu UBND huyện giao. Ngoài 04 chỉ tiêu cơ bản, 07 nhiệm vụ trọng tâm đã nêu trong dự thảo báo cáo; yêu cầu các cơ quan, đơn vị, thành viên BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các xã, thị trấn tiếp tục triển khai thực hiện tốt một số vụ sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động, tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, nhằm tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH; Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 22/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu đến hết năm 2024 tỷ lệ người lao động trong độ tuổi có tham gia BHXH đạt 21,51% và đến năm 2025 đạt tỷ lệ 25% người lao động tham gia BHXH.

2. Tập trung thực hiện tốt các Chính sách về BHYT trong đó đến hết năm 2024 đạt chỉ tiêu bao phủ về BHYT trên địa bàn huyện. Trong đó 13 xã đặt biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số phải đảm bảo 100% người dân được cấp thẻ BHYT; các xã, thị trấn còn lại (Trà Xuân, Trà Phú, Trà Bình) phải phấn đấu đạt từ 93% trở lên.

3. Tập trung triển khai thực hiện tốt công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, phấn đấu đạt chỉ tiêu UBND tỉnh giao tại Quyết định số 300/QĐ-UBND, cụ thể đến hết năm 2024 phải đạt mục tiêu có 995 người tham gia BHXH tự nguyện (tăng mới thêm 504 người).

4. Khẩn trương củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện, cấp xã; Thành lập tổ giúp việc cấp xã theo Công văn số 32/BCĐ ngày 12/04/2024 của Trưởng ban BCĐ thực hiện chính sách BHXH,

BHYT huyện. Thời gian hoàn thành đối với cấp xã trước ngày 10/05/2024; cấp huyện hoàn thành trước ngày 31/05/2024.

5. Tập trung xử lý dứt điểm tình trạng nợ BHXH, BHYT, BHTN tại các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn huyện, trong đó: Đối với các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp phải thực hiện nghiêm không để xảy ra tình trạng nợ BHXH, BHYT, BHTN gây ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động. Đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện, giao cơ quan BHXH huyện đôn đốc, nhắc nhở và tham mưu UBND huyện xử lý dứt điểm tình trạng nợ kéo dài tại các doanh nghiệp.

III. Giao trách nhiệm cơ quan, đơn vị:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn:

a) Tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện và phối hợp thực hiện tốt Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH; Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 22/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh; Công văn số 685-CV/HU ngày 08/3/2022 của BTV Huyện ủy Trà Bồng về tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Số 633/UBND-VX ngày 17/3/2022 của UBND huyện Trà Bồng về việc tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

b) Tăng cường công tác phối hợp với cơ quan BHXH và các cơ quan có liên quan đẩy mạnh, đổi mới các hình thức tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đến người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện để nhận biết quyền lợi, trách nhiệm và tầm quan trọng khi tham gia BHXH, BHYT, nhằm phấn đấu đạt tỷ lệ người tham gia BHXH và đạt tỷ lệ bao phủ BHYT theo chỉ tiêu đề ra, góp phần thực hiện tốt chủ trương BHXH, BHYT là một trong bốn chính sách lớn giữ vai trò trụ cột trong việc thực hiện Chính sách An sinh xã hội trên địa bàn huyện.

c) Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tăng cường công tác thực hiện tốt Chính sách, Pháp luật về BHXH, BHYT cho người lao động tại đơn vị mình quản lý.

d) Quán triệt đến tất cả CBCC, VC người lao động tại đơn vị mình thực hiện tốt nội dung Công văn số 1448-CV/HU ngày 31/08/2023; Công văn số 2850/CV-UBND ngày 15/09/2023 về việc tiếp tục tuyên truyền, vận động người thân, người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Tích cực tham gia phong trào thi đua chuyên đề: **“Vận động người thân, người dân tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện”** trong năm 2024. Phấn đấu mỗi CBCC, VC người lao động vận động ít nhất 1 người thân, người dân tham gia BHXH tự nguyện.

2. Giao Bảo hiểm xã hội huyện:

a) Tiếp tục tham mưu cho UBND huyện, Ban Chỉ đạo huyện triển khai các nhiệm vụ của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện đạt hiệu quả và đúng quy định. Tích cực phối hợp với các đơn vị có liên quan và UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác

thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại địa phương, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển BHXH, BHYT theo chỉ tiêu đã được UBND tỉnh, UBND huyện giao trong năm 2024.

b) Tham mưu cho UBND huyện củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện, trong đó bổ sung thêm đại diện lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện, UBND các xã, thị trấn làm thành viên Ban Chỉ đạo để kịp thời nắm bắt tình hình và chỉ đạo địa phương thực hiện tốt công tác An sinh xã hội ở địa phương mình quản lý.

c) Phối hợp, tham mưu UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra liên ngành; Tổ thu hồi nợ và phát triển người tham gia đối với các đơn vị có số lao động lớn, nợ BHXH, BHYT nhất là các doanh nghiệp ngoài quốc doanh để kịp thời tuyên truyền, hỗ trợ, đôn đốc, nhắc nhở đơn vị thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT cho người lao động. Kịp thời tham mưu, hoàn thiện, củng cố hồ sơ gửi cơ quan Điều tra đề nghị xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trốn đóng, nợ đọng, gian lận trục lợi tiền quỹ BHXH, BHYT.

d) Nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các phương thức, hình thức truyền thông, tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT trong thời gian đến. Phân loại, rà soát, cung cấp số người đang tham gia, chưa tham gia BHXH, BHYT của từng xã, TT cho BCĐ thực hiện Chính sách BHXH, BHYT cấp xã để tổ chức tuyên truyền vận động người dân tham gia.

e) Hàng quý tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ báo cáo các cấp theo quy định; Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch phát động phong trào thi đua chuyên đề: ***"Vận động người thân, người dân tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện"*** trong năm 2024.

3. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện:

a) Chủ trì, phối hợp với cơ quan BHXH huyện tham mưu thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động tiền lương, BHXH, BHYT; đôn đốc, chấn chỉnh và yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện nghiêm việc sử dụng lao động theo đúng quy định về Luật lao động.

b) Chủ trì, phối hợp với BHXH huyện và các đơn vị liên quan thành lập Tổ thu hồi nợ và phát triển người tham gia trên địa bàn huyện.

c) Chủ trì, phối hợp với các Phòng ban, đơn vị liên quan quan, UBND các xã, thị trấn tập trung việc rà soát, tổng hợp số lượng người thuộc nhóm do NSNN đóng, hỗ trợ mức đóng; Hộ gia đình nông, lâm, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình đề nghị bổ sung phê duyệt và triển khai vận động người dân tham gia BHYT.

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện:

a) Tập trung rà soát, chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện phổ biến, tuyên truyền, thực hiện tốt công tác thu BHYT học sinh, đảm bảo đạt 100%. Xem đây là một trong những tiêu chí xét đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm và trong công tác thi đua khen thưởng.

b) Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị giáo dục thuộc huyện rà soát lại quá trình thực hiện chính sách BHXH, BHYT cho người lao động ở đơn vị mình, không để tình trạng nợ BHXH, BHYT gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia.

Khi thực hiện Hợp đồng giáo viên theo Nghị quyết 102/NQ-CP ngày 3/7/2020 của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế từ 01 tháng trở lên bắt buộc phải đăng ký tham gia BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật.

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện:

a) Xem xét, tham mưu cho UBND huyện trong việc giao dự toán cho các đơn vị trường học có số giáo viên hợp đồng theo Nghị quyết 102/NQ-CP của Chính phủ phải đảm bảo về bảo tiền lương, các khoản đóng góp để giáo viên tham gia BHXH, BHYT, BHTN đảm bảo quy định.

b) Phối hợp với BHXH hội huyện rà soát, tham mưu cho UBND huyện xử lý số nợ BHXH của đơn vị Dự án Trà Phong (Trung tâm cụm xã Trà Phong), với số tiền 2.610.014 đồng là đơn vị thuộc UBND huyện quản lý đã giải thể từ năm 2004.

c) Phối hợp với cơ quan BHXH huyện trong việc tổng hợp, đề xuất cấp có thẩm quyền hỗ trợ ngân sách để chuyển trả kinh phí tham gia đóng BHYT cho các đối tượng được NSNN đóng, hỗ trợ mức đóng (nghèo, cận nghèo, DTTS, học sinh,...) đảm bảo thời gian theo đúng quy định.

6. Chi cục thuế huyện:

a) Phối hợp thường xuyên với cơ quan BHXH huyện trong việc đối chiếu, rà soát dữ liệu người lao động có kê khai thuế nhưng không thực hiện đóng nộp BHXH, BHYT, BHTN. Kiểm tra, xử lý, kiến nghị xử lý nghiêm các đơn vị báo cáo có đóng nộp BHXH, BHYT cho người lao động, đã khấu trừ tiền lương và đã đóng nộp BHXH, BHYT đầy đủ để đưa vào chi phí hợp lý nhằm giảm trừ thuế nhưng thực tế chưa đóng hoặc nợ đóng BHXH, BHYT.

b) Phối hợp với cơ quan BHXH huyện tổ chức kiểm tra liên ngành việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; đôn đốc, chấn chỉnh và yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện nghiêm việc sử dụng lao động theo đúng quy định về Pháp luật lao động.

7. Trung tâm y tế huyện:

Tổ chức thực hiện sử dụng dự toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT tiết kiệm, hiệu quả trên cơ sở dự toán được giao. Báo cáo Sở Y tế quan tâm bố trí nguồn nhân lực, đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại cơ sở y tế trong huyện, nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh tại các cơ sở y tế.

8. Đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo phụ trách địa bàn các xã, thị trấn tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo hướng dẫn, đôn đốc UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT tại địa phương.

9. BCD thực hiện chính sách BHXH, BHYT các xã, thị trấn:

a) Khẩn trương hợp Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại địa phương của cấp mình. Phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng thành viên để phối hợp với cơ quan tham mưu thực hiện tốt chính sách này trong những năm tiếp theo. Căn cứ vào chỉ tiêu đã thống nhất xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể cho

từng thành viên BCD, giao chỉ tiêu phấn đấu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện cho Mặt trận, các Hội đoàn thể và từng CBCC trong đơn vị.

b) Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT; thực hiện hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT được UBND huyện giao, xem đây là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên, là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong chương trình phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, là chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

c) Tập trung chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, Thôn trưởng, Tổ trưởng tổ dân phố rà soát, nắm chắc chưa tham gia BHYT; số người có khả năng tham gia BHXH tự nguyện tại thôn, tổ dân phố mình quản lý để xây dựng phương án phát triển và vận động tham gia đạt chỉ tiêu đề ra hàng năm. Tăng cường công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện tập trung vào nhóm lực lượng có đủ khả năng tham gia BHXH như: Hộ kinh doanh cá thể, hộ kinh doanh vận tải, chủ kinh doanh dịch vụ- thương mại.

d) Đối với 03 xã, thị trấn (TT Trà Xuân, xã Trà Phú, xã Trà Bình) yêu cầu rà soát lại số người chưa tham gia BHYT, xây dựng phương án, biện pháp tuyên truyền vận động người dân tham gia BHYT đảm bảo đạt tỷ lệ người tham gia BHYT theo tiêu chí 15.1 của Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới. Để hoàn thành chỉ tiêu này, yêu cầu BCD các xã, thị trấn cần phải nắm rõ và phổ biến chính sách BHXH, BHYT cho người dân hiểu được khi tham gia thì mức đóng bao nhiêu? hưởng những quyền lợi gì? nhất là đối tượng là người dân thuộc Hộ Nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình.

e) Đối với 13 xã còn lại tập trung rà soát số người chưa tham gia BHYT lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT gửi cơ quan BHXH để cấp thẻ cho người dân kịp thời. Đến hết ngày 31/05 địa phương nào chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao, ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của nhân dân, thì đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo cấp xã phải chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo chính sách BHXH, BHYT huyện.

Nay thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Đỗ Đình Phương - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo để các cơ quan, đơn vị biết, chỉ đạo và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT. UBND huyện;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện;
- Các tổ chức chính trị-xã hội huyện;
- Các phòng, ban, ngành huyện;
- Các cơ quan Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn huyện.
- UBND các xã, thị trấn;
- Thành viên BCD CS BHXH, BHYT huyện;
- VP HĐND và UBND: C, các PVP, các CV;
- Lưu VT.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Thanh Hải